



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

สโมสรบุคลากร มรพส. เชิญชวนสมาชิกสโมสรฯ ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ไม่ผลัดใบ'๖๒ “กลิ่นกาชะลองพองเราชาวพิบูล”

ขอเชิญร่วมงานไม่ผลัดใบพิบูลสงคราม 2562

กลิ่นกาชะลองพองเราชาวพิบูล



วันศุกร์ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธีมงาน : กาชะลอง(ล้านนา)

สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ไม่ผลัดใบ ประจำปี ๒๕๖๒ “กลิ่นกาชะลองพองเราชาวพิบูล” ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถจนครบวาระ โดยในปีนี้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น ๑๕ ท่าน ดังต่อไปนี้

สายวิชาการ ได้แก่ ผศ.อรพิน เสงละคร, ผศ.ดร.ศิริสุภา เอมหยวก, ผศ. บุญเลิศ เจริมปลั่ง, ผศ.ดร.วงศกร เจริมเผ่า, ผศ.วิจิตรา ทุนอินทร์, ผศ.พัชรา วงศ์แสงเทียน, ผศ.สิริกัญจน์ ศิวะแพทย์, ผศ.อนงค์นาฏ คงประชา, อาจารย์อรชภา ภูเจริญ, อาจารย์วิภา ทองบุรี

สายสนับสนุน ได้แก่ นายชันแก้ว สมบูรณ์, นางสาวนันทินี ปาจิณะ, นางสุนีย์ อินทรพุก, นางภิรมย์ ทับทิมทอง และนางสาวสมจิตร พูลแสง

จึงขอเชิญชวนสมาชิกสโมสรบุคลากร มรพส. ทุกท่าน แต่งกายธีมย้อนยุคล้านนา เข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

สำนักวิทยบริการ มรพส. ประกาศงดรับบริจาคหนังสือ

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ณ ปัจจุบัน มีหนังสือสำหรับให้บริการแก่นักศึกษาคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นหนังสือที่มีอยู่เดิม และหนังสือที่ได้รับบริจาคมาจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ และภายนอก ในการนี้ สำนักวิทยบริการฯ จึงของดรับบริจาคหนังสือทุกกรณี ทั้งนี้ หากมีหน่วยงานหรือบุคคล ที่ต้องการบริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุด ขอให้ติดต่อประสานกับผู้ดำเนินการสำนักวิทยบริการฯ โดยตรง เพื่อพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

ร.มว.อว. แนะวิทยาลัยชุมชน - ราชภัฏ ทำงานร่วมกัน



ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ร.มว. การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า **ดร.สิริกร มณีรินทร์** นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ส.วชช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.วชช. ได้เข้าพบตน เพื่อรับทราบนโยบายของ อว. รวมถึงได้รายงานการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน (วชช.) และเสนอปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานที่ต้องการให้ช่วยสนับสนุน ซึ่งเท่าที่ฟัง วชช. ได้ถอดรหัสการทำงานมาจากอเมริกา และมีหลายโมเดลที่ วชช. ทำได้น่าสนใจ เช่น เรื่องโอท็อป สาธารณสุข เป็นต้น ทั้งนี้ตนได้ย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลที่เน้นลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่วชช. จะต้องเข้ามาช่วย

ดร.สุวิทย์ กล่าวอีกว่า วชช. จะต้องมองความต้องการของพื้นที่ และต้องดูว่าจะทำอย่างไรที่จะเข้าไปช่วยพื้นที่ได้จริง ๆ โดยอาศัยความหลากหลายของแต่ละชุมชนที่มีข้อจำกัดและโอกาส ซึ่งอย่างน้อย วชช. ทำให้คนในชุมชนติดดิน และการจัดการศึกษาที่ไม่เน้นใบปริญญา แต่ทำให้คนนำความรู้ไปใช้ทำงานได้จริง เช่น การให้ความรู้เรื่องการเงิน ดิจิทัล เป็นต้น ที่สำคัญอยากให้ วชช. ทำงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ซึ่งทำงานในพื้นที่เช่นกัน โดยต้องไม่ทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน แต่ต้องส่งเสริมกัน อย่่างไรก็ตาม ทาง วชช. ได้เสนอปัญหาหลายเรื่อง ที่ทำให้การทำงานติดขัด ซึ่งทาง อว. ยินดีที่จะสนับสนุนทุกเรื่อง และขอให้ วชช. ไปตั้งคณะทำงาน และรวมปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มาให้ตนพิจารณาต่อไป

ที่มา : ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน้า ๑๕

ผู้บริหาร มรพส. ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน



เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ที่ผ่านมา จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมี **นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ** รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โอกาสนี้ **นางเพ็ญศรี มีพยุง** ผู้อำนวยการกองกลาง มรพส. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “รามายณะและมหากาพย์ในงานศิลปะ”



รองศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม ถึงสัญขันธ์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรพส. ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและสัมมนาวิชาการ “รามายณะและมหากาพย์ในงานศิลปะ” ในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๐ ที่นั่ง อาคารพิบูลวิชัย มรพส. ส่วนทะเลแก้ว วิทยาการโดย **รศ.ดร.เชษฐ ติงสัญขันธ์** อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร